



## ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

### Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương



Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Thái Bình.

Ảnh: THÀNH TÂM

Dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, ngày 4/7, Chính phủ họp trực tuyến với các địa phương để đánh giá tình hình 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Bình có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên

Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư,

6 tháng đầu năm tăng trưởng GDP ước đạt 6,76%, tuy thấp hơn mức tăng của 6 tháng đầu năm 2018 nhưng cao hơn mức tăng của 6 tháng các năm từ 2011 - 2017. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát trong tầm kiểm soát, chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 2,64% so với cùng kỳ. Thu ngân sách

nhà nước ước đạt 52,8% dự toán, chi ngân sách nhà nước ước đạt 40,8% dự toán. Tăng trưởng tín dụng đối với nền kinh tế ước đạt 7,08% so với cuối năm 2018, tăng 6,14% so với cùng kỳ năm 2018 - cơ bản đáp ứng được nhu cầu vốn cho đầu tư và sản xuất, kinh doanh, trong đó cơ cấu tín dụng tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, kiểm soát tốt tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội theo giá hiện hành ước đạt 822.900 tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 2018. Đăng ký thành lập doanh nghiệp vẫn duy trì được đà tích cực với gần 67.000 doanh nghiệp được thành lập mới, vốn đăng ký đạt trên 860.000 tỷ đồng. Công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện; công tác thông tin, tuyên truyền các chủ trương, giải pháp xây dựng Chính phủ liêm chính, hành động, sáng tạo, phục vụ người dân, doanh nghiệp

(Xem tiếp trang 4)  
MINH HƯƠNG

### BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY Làm việc với Huyện ủy Tiền Hải về tổng kết xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể giai đoạn 2015 - 2020

(Xem tin trang 4)



Đồng chí Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc.

### Góp ý đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo

Chiều ngày 4/7, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức cuộc họp góp ý vào dự thảo đề án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) báo cáo tóm tắt dự thảo lần 3 để án phát triển đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết giai đoạn 2019 - 2025 và những năm tiếp theo.

(Xem tiếp trang 4)  
THANH HUYỀN

### Triển khai kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Chiều ngày 4/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2019).

Theo kế hoạch của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ năm nay tập trung vào các hoạt động như: đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về kết quả công tác chăm sóc thương binh, gia đình liệt sĩ và người có công (NCC); triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với NCC theo Pháp lệnh số 04, số 05 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIII; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc xây dựng nhà ở cho NCC với cách mạng; tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà NCC và thân nhân NCC; tổ chức các hoạt động tại Đền thờ Liệt sĩ tỉnh và tổ chức các đoàn dâng hương viếng nghĩa trang liệt sĩ tại Quảng Trị và Điện Biên; xây dựng quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"...

Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm thể hiện sự tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với NCC với cách mạng; giáo dục truyền thống yêu nước, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ trong chăm sóc, "Đền ơn đáp nghĩa" gia đình chính sách, NCC với cách mạng.

NGUYỄN CƯỜNG

### Đề nghị đưa lễ hội Sáo Đền vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Viện Văn hóa nghệ thuật quốc gia Việt Nam lập hồ sơ khoa học trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị đưa lễ hội Sáo Đền, xã Song An (Vũ Thư) vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Lễ hội Sáo Đền diễn ra từ ngày 18 - 28/3 âm lịch hàng năm nhằm tưởng nhớ công lao của các vị vua, quan thời Lê. Bên cạnh phần lễ với các nghi thức dâng hương, tế lễ, phần hội có nhiều trò chơi dân gian hấp dẫn như chọi gà, cờ người... Điểm nổi bật trong lễ hội Sáo Đền là phần thi sáo diều. Đây là hoạt động đã có hàng trăm năm nhằm tưởng nhớ công lao của Quốc Công Đinh Lễ - người có công khai khẩn đất hoang và đánh giặc giữ nước. Ông đã cho thả sáo diều để quân sĩ thư giãn tinh thần, với bát mật nhọc, làm nên nhiều chiến thắng trước giặc ngoại xâm. Tham gia phần thi thả sáo diều ngoài người dân trong xã còn có các câu lạc bộ sáo diều đến từ nhiều tỉnh, thành phố trong nước.

HOÀNG LÃNH

### Khách du lịch đến Thái Bình ước đạt 506.000 lượt người



Phần thi gói bánh chưng tại lễ hội đền Trần Thái Bình.

6 tháng đầu năm 2019, tổng lượng khách du lịch tới tham quan, nghỉ dưỡng tại các điểm du lịch trong tỉnh ước đạt 506.000 lượt người, doanh thu ước đạt hơn 209 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2018, tổng lượng khách tăng hơn 60.500 lượt người, doanh thu tăng trên 94 tỷ đồng.

Sở hữu nhiều khu du lịch sinh thái biển với bãi biển hoang sơ, đẹp như cồn Đèn, cồn Vàng; các điểm du lịch tâm linh như đền Trần, chùa Keo, đền Tiên La... cùng nhiều làng nghề truyền thống, Thái Bình được đánh giá là một trong những tỉnh giàu tiềm năng du lịch. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương triển khai xây dựng cổng thông tin điện tử du lịch thông minh, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất và sản phẩm du lịch nhằm phát triển, quảng bá hình ảnh du lịch Thái Bình tới du khách trong và ngoài nước.

NHƯ HOÀNG

### ĐỒNG HƯNG Tổng thu ngân sách 6 tháng đạt 63,5% dự toán năm

Từ đầu năm đến nay, huyện Đồng Hưng đã triển khai nhiều giải pháp chống thất thu, thu nợ thuế, tích cực đôn đốc thu các loại thuế phát sinh. Do vậy, 6 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách của huyện đạt 565 tỷ đồng, đạt 63,5% dự toán năm. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn gần 166 tỷ đồng, đạt 52,8% dự toán năm. Tổng chi ngân sách đạt trên 483 tỷ đồng, đạt 55,3% dự toán năm; trong đó, chi đầu tư phát triển trên 139 tỷ đồng, đạt 56,5% dự toán, chiếm 28,9% tổng chi.

Từ nay đến cuối năm, Đồng Hưng phấn đấu tổng thu ngân sách đạt trên 100% dự toán giao, trong đó Chi cục Thuế huyện thu trên 155 tỷ đồng. Để đạt kết quả này, Ban Chỉ đạo thu ngân sách huyện sẽ phối hợp với các đơn vị thường xuyên nắm bắt, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng mắc cho các xã, thị trấn. Đối với các địa phương có nguồn thu thường xuyên thấp rà soát lại các chỉ tiêu, nguồn thu để thu triệt để, bảo đảm nguyên tắc "thu đúng, thu đủ và thu kịp thời". Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng, quyết toán các công trình xây dựng, nộp tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất...

THU HIỀN

### HƯNG HÀ Tổng giá trị đề nghị thẩm định xây dựng hơn 46,2 tỷ đồng

6 tháng đầu năm 2019, huyện Hưng Hà đã tiến hành thẩm định 20 hồ sơ công trình xây dựng với tổng giá trị đề nghị thẩm định hơn 46,2 tỷ đồng. Trong đó có 9 hồ sơ xây dựng công trình dân dụng, 10 công trình giao thông và 1 công trình hạ tầng dân cư. Cũng trong 6 tháng đầu năm, trên địa bàn huyện có 5 công trình, trong đó có 2 công trình chuyển tiếp được xây dựng với kinh phí 152,7 tỷ đồng. Huyện cũng đã triển khai thực hiện duy tu, sửa chữa 2 tuyến đường huyện bằng nguồn vốn bảo trì là tuyến đường ĐH62 đoạn từ cầu Và đi cầu Chanh, xã Chí Hòa; tuyến đường Minh Tân đoạn từ đường ĐT453 đến dốc Phú Lạc, xã Minh Tân. Tiến hành duy tu, sửa chữa các tuyến đường ĐH64, ĐH71, ĐH63, ĐH65A, ĐH65B. Duy tu thường xuyên 22 tuyến đường, cắm biển cảnh báo hiệu trên các tuyến đường trực huyện. Kiểm tra các bến đò ngang sông về công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông cho người và phương tiện qua lại.

MAI THƯ

## Đồng thuận trong sáp nhập tổ dân phố

(Xem trang 3)



Một góc thành phố Thái Bình.

Ảnh: NGỌC LINH

### DIỆN LỰC THÁI BÌNH

## Đẩy mạnh tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả

(Xem trang 2)